

Số: /BC-STTTT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; internet; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy hiện tại: Khối Văn phòng Sở: Có 22 công chức, 04 lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (biên chế được giao năm 2020 là 23 công chức); Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Phòng chuyên môn của Sở gồm: Văn phòng; Thanh tra - Pháp chế; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Bưu chính, Viễn Thông - Công nghệ thông tin. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: có 21 viên chức và 02 lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Về tổ chức chính trị: có 01 Chi bộ Đảng (27 đảng viên); 01 tổ chức công đoàn cơ sở và 01 Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Trong 5 năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua và triển khai nội dung thi đua đến 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và triển khai đến các đơn vị trong ngành TT&TT trên địa bàn.

Cấp uỷ, lãnh đạo Sở luôn coi trọng việc triển khai thực hiện tốt các văn bản về thi đua, khen thưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thông qua các cuộc họp cơ quan, như: Luật thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, và các ngày lễ trong năm 2015; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 13/7/2016 về tổ chức triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Kế hoạch số 1199/KH-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;... Triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Công tác ban hành văn bản triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Hàng năm, căn cứ phong trào thi đua do Bộ thông tin và truyền thông, UBND tỉnh phát động, Sở đã ban hành Kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tại Hội nghị triển khai công tác năm. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực thúc đẩy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổ chức đăng ký giao ước thi đua giữa các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Tham gia ký kết giao ước thi đua với Khối thi đua số III. Đồng thời tổ chức cho công chức, viên chức đăng ký sáng kiến kinh nghiệm để làm cơ sở xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nội dung, mục tiêu phong trào thi đua được cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của ngành theo từng giai đoạn và theo từng năm. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua hàng năm và phong trào thi đua chuyên đề. Qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng; xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến và nêu gương học tập trong toàn ngành.

*** Kết quả thực hiện triển khai, ban hành văn bản phát động các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm do Bộ, Tỉnh phát động**

Năm 2015: Đã phát động phong trào thi đua *“Toàn ngành Thông tin và Truyền thông ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015, thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX”*.

- Năm 2016: Đã phát động phong trào thi đua *“Toàn ngành TT&TT thi đua học tập gương điển hình tiên tiến, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”*.

- Năm 2017: Đã phát động phong trào thi đua *“Toàn ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”*.

- Năm 2018: Đã phát động phong trào thi đua *“Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”*.

- Năm 2019: Đã phát động phong trào thi đua *“Toàn ngành thông tin và Truyền thông Kỷ cương, Sáng tạo, Bứt phá, Hiệu quả”*.

- Năm 2020: Đã phát động phong trào thi đua *“Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”*

3. Kiện toàn và hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng

Hàng năm luôn coi trọng kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng. Qua đó công tác chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, phát động, tổng kết các phong trào thi đua có hiệu quả. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, khách quan, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở đã thực hiện tốt chế độ, chính sách trong việc bình xét khen thưởng. Góp phần

biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

4. Sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong triển khai các phong trào thi đua

Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua luôn có sự phối hợp tốt giữa Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị. Chi bộ Sở hoạt động có nề nếp và hiệu quả, làm tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối với cơ quan, đơn vị, Lãnh đạo và tạo mọi điều kiện để các tổ chức chính trị, xã hội hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình thực hiện luôn bám sát vào chương trình, kế hoạch của tổ chức Đảng, đoàn thể cấp trên, kịp thời phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên;

Công đoàn, Đoàn thanh niên đều chủ động ban hành Kế hoạch công tác, Kế hoạch phát động phong trào thi đua. Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ với nội dung đa dạng, phong phú nhằm tuyên truyền, vận động, đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong việc giải quyết quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tích cực chăm lo đời sống, thăm hỏi ốm đau, tổ chức giao lưu, học tập, tặng quà cho cán bộ công chức nữ nhân Ngày 8/3 và Ngày 20/10...tạo khí thế vắn khởi, gần gũi và động viên, chia sẻ giữa các cán bộ công chức trong công tác cũng như trong cuộc sống.

5. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành

Công tác thi đua yêu nước luôn ý nghĩa quan trọng, đối với người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Mục đích của việc thi đua - khen thưởng là nhằm động viên, cán bộ, công chức, viên và người lao động để nêu gương, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân được khen phát huy tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới.

III. Kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Hưởng ứng phong trào thi đua của ngành, trong 5 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành hăng hái thi đua, cố gắng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, mặc dù 5 năm qua là giai đoạn của ngành Thông tin và Truyền phải triển khai nhiều công việc, nhưng các mặt công việc đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận như:

1.1. Bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện

Chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh, nhất là trong các tình huống khẩn cấp, phòng, chống dịch bệnh. Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cung ứng dịch vụ bưu chính hoạt động trên địa bàn tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng Phát thanh truyền hình tỉnh Cao Bằng, thực hiện thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn. Triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ TT&TT, tiến hành rà soát, thống kê và chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở TT&TT với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực I, Cục Tần số vô tuyến điện với các nội dung triển khai về quản lý, kiểm soát tần số trên địa bàn tỉnh. Tham gia với các đoàn kiểm tra của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đo kiểm can nhiễu tần số vô tuyến điện tại các khu vực cửa khẩu, biên giới. Thống kê, báo cáo số lượng lao động, điểm phục vụ, số liệu nộp ngân sách trong lĩnh vực bưu chính.

1.2. Công nghệ thông tin (CNTT)

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo hướng chuyển chức năng thường trực Ban chỉ đạo từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở TT&TT và triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2015 - 2020; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn VNPT giai đoạn 2020 -2025. Lễ bấm nút Khai trương Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Cao Bằng.

- Tăng cường xây dựng, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Công dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích. Ban hành quy trình điện tử chung làm cơ sở cho các đơn vị xây dựng quy trình điện tử chi tiết đối với từng thủ tục hành chính.

- Hệ thống quản lý văn bản điều hành tỉnh được kết nối thông suốt với Trục

liên thông văn bản quốc gia. Hàng năm, mức độ sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi/nhận văn bản điện tử từng bước nâng cao và mở rộng đối tượng.

- Trong 5 năm qua, không có sự việc mất an toàn, an ninh thông tin xảy ra trên địa bàn tỉnh. Hàng năm đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng tổ chức từ 01 đến 02 cuộc diễn tập “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng”. Xây dựng Hệ thống phòng chống mã độc mô hình tập trung tỉnh Cao Bằng. Hiện đang triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành an ninh mạng (SOC) của tỉnh Cao Bằng.

- Thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT với dự án "Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến" và dự án "Số hóa dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu và ứng dụng quản lý công chứng tỉnh Cao Bằng".

- Hoàn thành triển khai mở rộng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh mở rộng lên thành 34 điểm cầu (lắp đặt mới tại 20 sở, ban, ngành và kết nối với 14 điểm cầu cũ); hệ thống đã có khả năng kết nối tín hiệu với các hội nghị từ Trung ương.

- Hệ thống thư điện tử công vụ dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh hoạt động ổn định. Tỷ lệ cán bộ công chức trên toàn tỉnh sử dụng thư điện tử công vụ phục vụ công việc đạt 56%.

1.3. Báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại

- Duy trì tổ chức tốt các kỳ họp giao ban với các cơ quan báo chí để đánh giá, định hướng về công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng cho hoạt động báo chí. Nhìn chung, hàng năm các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng định hướng và không ngừng phát triển cả về chất lượng nội dung và hình thức. Thông tin trên báo chí và hoạt động nghề nghiệp của các cơ quan báo chí, nhà báo trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai phạm.

- Thực hiện tốt việc chỉ đạo các hoạt động báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá quy mô lớn và triển khai các biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc cho các hoạt động Kỷ niệm tỉnh.

- Triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Sở TT&TT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức xây dựng Đề án thí điểm thành lập Trung tâm Báo chí và Truyền thông tỉnh Cao Bằng (trên cơ sở sáp nhập Báo Cao Bằng và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh).

- Thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được duy trì thực hiện, định hướng cho các đơn vị chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, của tỉnh tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các hoạt động của địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin điện tử, qua theo dõi cơ bản thông tin trên hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đúng quy định, làm tốt nhiệm vụ cung cấp, minh bạch thông

tin của cơ quan nhà nước đến người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn; việc ứng dụng công nghệ kiểm soát thông tin chưa có. Do vậy, việc kiểm soát, kiểm chứng, quản lý các hoạt động thông tin trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là thông tin xấu, độc còn bị hạn chế.

- Hoạt động xuất bản, in, phát hành đúng quy định, không có tình trạng in lậu, in trái phép.

*** Thực hiện tốt chức năng, vai trò của ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19:**

Tỉnh Cao Bằng đã thực hiện rất thành công các biện pháp phòng chống dịch bệnh thời gian qua là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các cấp: rất kịp thời; sự triển khai, vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng tuyến đầu (ngành y tế, các lực lượng quân đội, công an...); Sự đồng thuận trong nhận thức và tuân thủ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của các doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, góp phần vào thành công này, không thể thiếu công tác thông tin, tuyên truyền:

+ Các hình thức tuyên truyền rất đa dạng, nhiều lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, nhiều nơi có cách làm sáng tạo, hiệu quả; các hình thức như tuyên truyền miệng, báo chí, phát thanh, truyền hình, nhắn tin điện thoại, tuyên truyền lưu động, pa nô áp phích, truyền thanh phường xã, loa lưu động...

+ Công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát thông tin mạng nhất là thông tin mạng xã hội được thực hiện nghiêm ngay từ thời gian đầu phòng chống dịch, kịp thời chấn chỉnh, xử lý, răn đe những hành vi tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận.

+ Việc thông tin kịp thời và đầy đủ đã giúp cho đại bộ phận người dân nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch, sự cần thiết của các biện pháp được đưa ra, từ đó, các doanh nghiệp và người dân đã tin tưởng, đồng thuận và tự nguyện thực hiện các biện pháp mà Chính quyền các cấp đề ra.

Với những thành tích đã đạt được trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập thể Sở TT&TT đã được UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen.

2. Thi đua trên lĩnh vực cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

2.1. Cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông, Ngành lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá thành tích công tác cuối năm của tập thể và cá

nhân đề nghị khen thưởng. Sở tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng....

Triển khai và thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và gần đây đã thực hiện tốt để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Đã tích cực rà soát thủ tục hành chính để kịp thời sửa đổi theo quy định mới ban hành, quy trình kiểm soát thủ tục hành chính vận dụng vào thực hiện việc kiểm soát các thủ tục hành chính của Sở theo quy định. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 vào lĩnh vực quản lý nhà nước. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành. Đưa trang thông tin điện tử của ngành vào hoạt động. Ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quản lý điều hành nội bộ cơ quan, sử dụng rộng rãi mạng LAN, hệ thống VNPT-iOffice để quản lý văn bản đi, đến giảm lãng phí trong sử dụng văn phòng phẩm. Bình quân mỗi năm, bộ phận văn thư đã tiếp nhận được trên 4.500 văn bản các loại, trong đó triển khai qua mạng điện tử VNPT-iOffice được trên 2.000 văn bản các loại.

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, thực hiện tổ chức sắp xếp lại bộ máy của Sở giảm từ 06 phòng xuống còn 04 phòng. Tham mưu ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở; của các Phòng, các đơn vị thuộc Sở thông qua việc rà soát, đánh giá để xây dựng đề án vị trí việc làm theo yêu cầu của tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Ngành, đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng.

2.2. Phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện Luật tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, trong 5 năm qua, Sở thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt nội dung các văn bản quy định của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức trong cơ quan nghiêm túc thực hiện như sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm..., qua đó nâng cao ý thức tiết kiệm chung cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cuộc họp được tổ chức có hiệu quả, tiến độ giải quyết công việc nhanh, có chất lượng, tăng cường hơn nữa ý thức của mỗi cá nhân, chấp hành tốt nội quy, quy chế và quy định của nhà nước về tác phong lề lối làm việc trong cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2015 đến nay không có cá nhân đơn vị nào vi phạm về hành vi tham nhũng.

3. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hàng năm đơn vị đều ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông Cao Bằng”, đồng thời phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan triển khai học tập chuyên đề theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua

ngiên cứu, tiếp thu, học tập các vấn đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chuẩn mực đạo đức công chức, viên chức trong toàn Ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức, tinh thần trách nhiệm, tinh đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tại cơ quan không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính công. Kết quả trong giai đoạn 2015-2018 đã có 01 tập thể và 08 cá nhân được biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Chính phủ; Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 và Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Sở TT&TT và Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh được phân công giúp đỡ xã Lương Can, huyện Thông Nông, sau khi được phân công, 02 đơn vị đã cử Đoàn công tác đến làm việc với xã Lương Can, nắm bắt tình hình, giúp xã từng bước tháo gỡ khó khăn trong khả năng của 02 đơn vị.

- Năm 2016, Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh ủng hộ quyên góp ủng hộ 05 bộ máy tính cho UBND xã làm việc và 30 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.

- Năm 2017, Sở phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng 35 suất quà. Trong đó, Sở ủng hộ quyên góp hơn 3,5 triệu đồng. Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Thông Nông kiểm tra, sửa chữa các trạm truyền thanh không hoạt động tại các xóm để các trạm Truyền thanh hoạt động trở lại; hướng dẫn các trạm truyền thanh thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Đã khảo sát và lập dự toán khắc phục 02 cầu treo của xã (Nà Điều và Nà Sai) phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và đi lại học tập của các em học sinh. Tổ công tác đã vận động Hội khoa học kỹ thuật cầu đường hỗ trợ chi phí khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và chi phí giám sát kỹ thuật thi công xây dựng 02 cầu treo với tổng số tiền là trên 55 triệu đồng.

- Năm 2018, thực hiện tư vấn xã Lương Can thực hiện một số nội dung về Xây dựng Nông thôn mới tại xã Lương Can như: Phối hợp với doanh nghiệp sản xuất gạo Japonica vào vụ mùa, trồng cây lạc vào vụ hè thu, trồng cây chanh dây,... đã phối hợp với công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Hòa An, phòng Nông nghiệp huyện Thông Nông và UBND xã Lương Can triển khai sản xuất gạo Japonica tại xã Lương Can với diện tích 11ha vào vụ mùa (phối hợp để chọn hộ, chỉ đạo triển khai, cung ứng giống, phân bón theo quy trình cho các hộ tham gia). Phối hợp với xã Lương Can, Liên minh hợp tác xã tỉnh Cao Bằng hỗ

trợ các hộ nông dân về các thủ tục để thành lập Hợp tác xã nông nghiệp tại xã, hiện nay đã hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt thành lập hợp tác xã. Vận động các đơn vị, các doanh nghiệp ủng hộ một số vật dụng để xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi tại xã.

- Năm 2019, đã hỗ trợ xã Xây dựng Kế hoạch liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại xã (cây nghệ), ổn định đầu ra cho người dân. Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ lắp đặt phần mềm ứng dụng điều khiển hệ thống phát thanh không dây qua điện thoại di động cho xã. Sở TT&TT và Liên hiệp các Hội KH&KT cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 15 xe đạp, 50 áo rét, 15 cặp sách, 50 tập vở viết, 50 bộ quần áo mới, 20 suất quà tết, 20 thùng mì tôm cho các đối tượng; tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và các cháu học sinh. Các bên cũng tổ chức giao nhận khu vui chơi cho các cháu học sinh Trường Mầm non xã Lương Can vừa mới hoàn thành. Tổng giá trị quà tặng gần 70 triệu đồng.

- Năm 2020, Sở TT&TT và Liên hiệp các Hội KH&KT cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức Chương trình tặng quà, giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020. Qua Chương trình đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà tết cho học sinh, nhà trường và nhân dân trong xã với tổng giá trị gần 120 triệu đồng.

- Đến tháng 6/2020, xã Lương Can cơ bản đã đạt các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo quy định.

- Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh, hàng năm Sở đều có chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông quan tâm, tham gia ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới và vận động cán bộ, công nhân viên tham gia ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương. Tổng giá trị các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ để các xã trên địa bàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 ước đạt **trên 40,6 tỷ đồng**.

III. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Việc lựa chọn, đăng ký gương điển hình tiên tiến của cơ quan

Thực hiện Kế hoạch số 3617/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 –2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 173 /KH-STTTT ngày ngày 25 tháng 4 năm 2016 25/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020 tới các phòng, đơn vị trực thuộc. Có các tập thể và cá nhân đăng ký điển hình với UBND tỉnh.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các đợt phát động thi đua chuyên đề và hàng năm, để xác định những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc biểu dương khen thưởng kịp thời, vừa làm cơ sở để xây dựng mô hình gương điển hình tiên tiến. Để đảm bảo hiệu quả thực chất của việc phát hiện, bồi dưỡng gương

điển hình Ngành đã lựa chọn 01 tập thể và 08 cá nhân được biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền, đặc biệt là qua những việc làm thiết thực trong cuộc sống cũng như trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, có thể nói các điển hình tiên tiến đã thực sự là nòng cốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào thi đua.

2. Kết quả biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị

Năm 2015, ngành tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua qua các năm và tôn vinh các đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến. Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra phương hướng và chỉ tiêu cho các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Tại Hội nghị có 05 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển ngành giai đoạn 2010 - 2015. Noi gương theo các điển hình tiên tiến, nhiều tập thể cá nhân trong ngành đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giai đoạn 2015-2020 được các cấp biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời. Tiêu biểu có các tập thể, cá nhân:

- **Tập thể** : Văn phòng; Thanh tra - Pháp chế; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Bưu chính, Viễn Thông - Công nghệ thông tin. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- **Cá nhân**: Tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp Thông tin và Truyền có các đồng chí lãnh đạo Sở, đồng chí Thẩm Minh Hoàn, Chánh Thanh tra Sở; đồng chí Đàm Xuân Sơn, Trưởng Phòng Bưu chính, Viễn Thông - Công nghệ thông tin; đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ...

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, quy trình, thủ tục, cải cách hành chính trong khen thưởng

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong 5 năm qua, Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành đã duy trì bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trình cấp có thẩm quyền xét tặng, kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đảm bảo xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Sở đã tổ chức thực hiện công tác bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, đúng đối tượng, đúng thành tích. Trong bình xét thi đua, khen thưởng, Sở đã lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm căn cứ chính, đồng thời chú trọng khen thưởng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, qua đó đã tạo động lực, động viên, khuyến khích các phòng, đơn vị và công chức, viên chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả khen thưởng (theo biểu thống kê số liệu khen thưởng kèm)

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tồn tại, hạn chế

- Một số cá nhân, và các tập thể chưa chủ động đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao, cấp nhà nước.

- Kinh phí khen thưởng hàng năm của đơn vị còn hạn hẹp, do vậy chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng.

2. Nguyên nhân

Tỷ lệ khen thưởng cấp nhà nước ít, thành tích cần có sự kế thừa, duy trì trong khoảng thời gian dài, không chế về số lượng nên các cá nhân và tập thể không mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao cấp nhà nước.

3. Kinh nghiệm

Công tác Thông tin và Truyền thông cần sự quan tâm, chỉ đạo, phân tích sâu sát thường xuyên của các cấp từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho đến cấp ủy chính quyền địa phương; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tạo thành kế hoạch thống nhất xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Phải phát huy tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí vụ việc cần giải quyết của các cấp, các bộ phận trong toàn bộ công chức, viên chức trong toàn ngành hàng hội thi đua hợp thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác Thông tin và Truyền thông phải gắn liền với công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên khen thưởng những nhân tố điển hình, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN (2020-2025)

I. Mục tiêu

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển ngành.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành trong các phong trào thi đua, yêu nước. Đề cao trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng.

3. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng phổ biến bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng của ngành, đảm bảo tính liên tục, tính sáng tạo và tính kế thừa trong công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng năm của ngành, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2020-2025 của tỉnh.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. **Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:** Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và thủ trưởng các đơn vị đối với công tác thi đua khen thưởng, coi đây là động lực quan trọng để đẩy mạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

2. **Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng:** Tiếp tục quán triệt và tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, của Tỉnh.

3. **Nội dung, hình thức, phương thức tổ chức phong trào thi đua:** Phong trào thi đua phải được phát động thành nhiều đợt cao điểm, ngắn ngày, với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú; bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình, kế hoạch công tác của Ngành, mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. **Công tác kiểm tra:** Tổ chức tốt việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá, suy tôn, đề nghị khen thưởng khách quan, chính xác; tăng

cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị; chú trọng, đẩy mạnh việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm sáng tạo.... trong phong trào thi đua. Chóng biểu hiện tiêu cực, nể nang, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học đã được tổng kết, tiến hành phổ biến, giới thiệu để học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan; đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị UBND tỉnh, Bộ TT&TT, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu thi đua, tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước phát triển.

Trên đây là báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ);
- Các đơn vị Khối GUTĐ III;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT, CVTĐKT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Sơn

Đơn vị: **SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CAO BẰNG**

**DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG THỰC HIỆN
CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA (Từ năm 2015 - 2020)**

STT	Tập thể/cá nhân	Tóm tắt thành tích	Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (Số QĐ, ngày, tháng, năm)
I	Cá nhân		
1	Ông Thẩm Minh Hoàn, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng	Năm 2015,2016, 2017, 2018, 2019 được đánh giá HTXSNNV, có 05 sáng kiến được công nhận gồm: “Tăng cường công tác thanh tra, áp dụng giải pháp mạnh tay xử lý các xuất bản phẩm, in lậu in nổi bản lưu thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” Quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 25/12/2015 của Giám đốc Sở TTTT; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, giám sát đối với các đại lý Internet, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” được công nhận tại Quyết định số 820/HĐSK ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng sáng kiến tỉnh Cao Bằng; “Giải pháp xây dựng công tác viên thanh tra, để kiểm tra, giám sát, quản lý đối với hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” được công nhận tại Quyết định số 41/QĐ-STTTT ngày 25 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng sáng kiến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 25 tháng 12 năm 2018 về Giải pháp xây dựng lực lượng phối hợp liên ngành để thanh tra, kiểm tra giám sát, quản lý đối với hoạt động buôn bán hàng hóa chuyên ngành công nghệ, thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; "Giải pháp xây dựng lực lượng phối hợp liên ngành	<p>- Danh hiệu thi đua: Quyết định Số 04/QĐ-STTTT ngày 05/01/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 38/QĐ-STTTT ngày 03/01/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 05/QĐ-STTTT ngày 08 /01/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 06/QĐ-STTTT ngày 11/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 63/QĐ-STTTT ngày 26/12/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng;</p> <p>- Hình thức khen thưởng: Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen</p>

STT	Tập thể/cá nhân	Tóm tắt thành tích	Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (Số QĐ, ngày, tháng, năm)
		<p>để tăng cường công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội thuộc phạm vi địa bàn tỉnh Cao Bằng" Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao bằng.</p>	<p>giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 475/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 465/QĐ-LĐLĐ ngày 18/01/2017 của BCH liên đoàn lao Động tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016-2017; Quyết định số 819/QĐ-BTTTT ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1864/QĐ-CTN ngày 19/10/2018 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.</p>
2	<p>Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền</p>	<p>Năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 được đánh giá HTXS NV, có 05 sáng kiến được công nhận gồm: “Phần mềm Quản lý tài liệu-văn bản phục vụ công tác lưu trữ” Quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 25/12/2015 của Giám đốc Sở TTTT; “Xây dựng hệ thống mạng chuyên dùng phục vụ quản lý và điều hành giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong địa bàn tỉnh Cao Bằng” Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 25/12/2016 của Giám đốc Sở TTTT; “Xây dựng hệ thống Windows Server Update Service trong mạng LAN của Trung tâm Công” Quyết định số</p>	<p>- Danh hiệu thi đua: Quyết định số 04/QĐ-STTTT ngày 05/01/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; số 38/QĐ-STTTT ngày 03/01/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; QĐ số 05/QĐ-STTTT ngày 08 /01/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 06/QĐ-STTTT ngày 11/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 63/QĐ-</p>

STT	Tập thể/cá nhân	Tóm tắt thành tích	Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (Số QĐ, ngày, tháng, năm)
	thông tỉnh Cao Bằng	41/QĐ-STTTT ngày 25/12/2017 của Giám đốc Sở TTTT; “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm NMAP trong công tác đảm bảo an toàn thông tin trong mạng nội bộ (LAN)” Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 25/12/2018 của Giám đốc Sở TTTT; “Nghiên cứu xây dựng hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng nội bộ bằng mã nguồn mở Suricata Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cao Bằng” Quyết định số 65/QĐ-STTTT ngày 13/12/2019 của Giám đốc Sở TTTT	STTTT ngày 26/12/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; - Hình thức khen thưởng: Quyết Số 326/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 475/ QĐ- BTTTT ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 08/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Chính phủ.
3	Ông Đàm Xuân Sơn, Trưởng Phòng Bưu chính, Viễn Thông - Công nghệ thông tin - Sở	Năm 2015, 2016,2017, 2018, 2019 được đánh giá HTXS NV, có 05 sáng kiến được công nhận gồm: “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở để xây dựng phần mềm quản lý tiến độ giải quyết công việc cho cán bộ công chức, viên chức” Quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 25/12/2015 của Giám đốc Sở TTTT; Giải pháp quản lý thời gian để sắp xếp, xử lý công việc ở cơ quan Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 25/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông; Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định số 41/QĐ-STTTT ngày 25/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017; “Ứng	- Danh hiệu thi đua: Quyết định số 04/QĐ-STTTT ngày 05/01/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 38/QĐ-STTTT ngày 03/01/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; QĐ số 05/QĐ-STTTT ngày 08 /01/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 06/QĐ-STTTT ngày 11/01/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 63/QĐ-STTTT ngày 26/12/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

STT	Tập thể/cá nhân	Tóm tắt thành tích	Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (Số QĐ, ngày, tháng, năm)
	Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng	dụng Domain Controller để quản lý mạng nội bộ của cơ quan” Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018..	tỉnh Cao Bằng; - Hình thức khen thưởng: Quyết định số 1532/QĐ-UBND, ngày 21/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015-2016; Quyết định số 544/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông thành tích công tác năm 2017; Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017-2018; Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 08/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Chính phủ.

Đơn vị: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CAO BẰNG

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Tổng số CBCC làm công tác TĐKT các cấp			Các đơn vị tham gia khối, cụm thi đua						
Tổng số	Chuyên trách	Kiểm nhiệm	Số lượng	Nam	Nữ	Trình độ		Năm công tác	
						Đại học trở lên	CD,TC	Dưới 05 năm	Trên 05 năm
01		Kiểm nhiệm	01		Nữ	Đại học			07 năm

Đơn vị: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CAO BẰNG

Biểu 03

**THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CÁC CẤP
TỪ NĂM 2015 - 2020**

STT	Đối tượng khen thưởng		Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng						
			Giấy khen	Bằng khen cấp tỉnh	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Tập thể Lao động xuất sắc	Bằng khen của TTCP	Huân chương Lao động các hạng
1	Tập thể	Phòng ban thuộc Sở	02	05			10		
		Tập thể Sở		04			04		
2	Cá nhân	Chuyên viên, công chức, viên chức và người lao động	48	05		02			
		Trưởng, Phó Trưởng phòng	11	10	01	27		02	01
		Giám đốc, Phó Giám đốc		01		10			01
Tổng số			02	25	01	39	10	02	02